



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ภาพข่าวกิจกรรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2565



จัดทำโดย สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายแพทย์เกษม เวชสุทรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้ ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เป็นประธานการประชุมกลุ่มภารกิจวิจัยพัฒนาขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานพร้อมแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงการเบิก-จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1-2 และรายละเอียด Template กพร. ของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง



เกณฑ์การประเมิน : 5 เดือนแรก (ต.ค.65 – ก.พ. 66)

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลัก
1	Assessment - มีพหุศาสตร์สหสาขาการของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่จำเป็น	1	1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และการเฝ้าระวัง (0.5) - เสนอผล/ผลวิเคราะห์ C (Comparisons)ตามเป้าหมาย - เสนอผล/ผลวิเคราะห์ T (Trends) แรโนโม - เสนอผล/ผลวิเคราะห์ Lc (Level) ของผลการดำเนินงาน - ความรู้/ความเข้าใจที่ครอบคลุมประเด็น 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - ศึกษานโยบาย/แผนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ความต้องการ/ความคาดหวัง - ความสัมพันธ์ - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทำหน้าที่ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)
2	Advocacy/ Intervention - มีการทำงานบูรณาการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	2.1 มีกิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 2.2 มีแผนขับเคลื่อนการทำงานตัวชี้วัด (0.5)
3	Management and Governance - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	1	3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแผนการ (0.5) 3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดพัฒนาการตัวชี้วัด (0.5)

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
http://mwi.anamai.moph.go.th

แผนจัดกิจกรรมสำคัญ

โครงการขับเคลื่อนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

- การขับเคลื่อนงานวิจัย
- การขับเคลื่อนนวัตกรรม
- การขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- การขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
http://mwi.anamai.moph.go.th

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี